

80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước

ĐƯỢC Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã ra đời với mục tiêu tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất dưới sự hướng dẫn, phụ trách của tổ chức Đoàn, qua đó giáo dục các em trở thành một phần của lực lượng cách mạng. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng như thiếu niên, nhi đồng cả nước.

Chia sẻ với chúng tôi, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt” của Đội TNTP Hồ Chí Minh, bồi hồi nhớ lại: Vào thời điểm tỉnh Bắc Ninh thành lập Trường cấp 2 Liên Sơn (nay là Trường THCS Tam Sơn), trường chỉ có sáu lớp học với 11 giáo viên và hơn 300 học sinh. Năm học đầu tiên, sáu giáo viên là đoàn viên thanh niên lao động hăng hái đề xuất và được thông qua việc thành lập Chi đoàn, Liên đội TNTP mang tên Ngô Gia Tự vào ngày 1-9-1961, dẫn trở thành mũi nhọn trong phong trào thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của thiếu niên, nhi đồng cả nước. Ngày 24-3-1963, trong buổi họp tổng kết hoạt động trồng cây của Chi đoàn, Liên đội TNTP Ngô Gia Tự ngay tại sân trường, đồng chí Nguyễn Văn Thìn với vai trò Tổng phụ trách Đội đã đề xuất sáng kiến phát động phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”, gọi tắt là “Nghìn việc tốt”.

“Chỉ trong tuần đầu tiên sau khi phát động phong trào, Liên đội TNTP Ngô Gia Tự đã triển khai được hơn bốn nghìn việc tốt như giúp nhau học tập, hỗ trợ nhân dân, giúp đỡ hợp tác xã tăng gia sản xuất, nhặt của rơi trả lại người mất... Sau 10 năm, số lượng việc tốt mà đội viên Tam Sơn làm được đã lên tới gần 108 nghìn, trong đó tiêu biểu có 17 trường hợp dũng cảm cứu bạn thoát chết đuối. Qua đó, hơn năm nghìn lượt đội viên đã được công nhận là “Cháu ngoan Bác Hồ”, 14 đội viên được nhận phần thưởng của Bác Hồ về thành tích học giỏi, một “Cháu ngoan Bác Hồ” được Bác tặng quà động viên. Liên đội TNTP Ngô Gia Tự cũng vinh dự được Chính phủ tặng Bằng khen”, Nhà báo, nhà văn Phạm Thành Long, nguyên Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, nguyên Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư các khóa II, III, IV và V, cho biết.

Từ Liên đội TNTP Ngô Gia Tự, phong trào “Nghìn việc tốt”

80 NĂM QUA (15-5-1941 - 15-5-2021), NHỮNG TRANG VÀNG LỊCH SỬ VÀ HÀO KHÍ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (TNTP) HỒ CHÍ MINH NGÀY CÀNG SÁNG RỌI. TỔ CHỨC ĐỘI NÓI RIÊNG VÀ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG VIỆT NAM NÓI CHUNG ĐÃ VÀ ĐANG ĐÓNG GÓP PHẦN SỨC LỰC KHÔNG NHỎ VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.



Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn (người đeo kính) cùng cán bộ Hội đồng Đội T.Ư các thời kỳ trò chuyện với thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng (Cao Bằng).

đã lan tỏa rộng rãi, trở thành sợi chỉ đỏ thấm trong phong trào hành động cách mạng của thiếu niên, nhi đồng cả nước thời điểm đó. Qua phong trào, các Tổng phụ trách Đội có cơ hội phát huy mạnh mẽ vai trò “người thấp lùn”, truyền cảm hứng, chăm lo thể hệ măng non; thiếu niên, nhi đồng cả nước biết tự quản, tự nguyện, tự giác tham gia hàng nghìn việc tốt như “Mũ rơm, túi thuốc đến trường” thời kỳ chống Mỹ cứu nước; bớt nắm gạo góp gửi ra chiến trường, nuôi gà tặng bộ đội; ngày chủ nhật thăm giúp gia đình thương binh, liệt sĩ, làm đồng cùng hợp tác xã, chăm sóc trâu bò béo khỏe... Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, các thế hệ Tổng phụ trách Đội hôm nay luôn xung kích, sáng tạo, trăn trở để tiếp tục diu dắt thiếu niên, nhi đồng thực hiện “Nghìn việc tốt”.

Tiêu biểu như tại tỉnh Đồng Nai, vượt qua những khó khăn, thách thức do địa bàn trải rộng, sự đa dạng và phân hóa trong

các nhóm thiếu niên, nhi đồng, các tác động của đời sống khó khăn tại vùng nông thôn..., Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, thu hút hơn năm triệu lượt đội viên, học sinh tham gia. Các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đồng Nai”, “Tiếp sức đến trường” đã vận động được năm nghìn suất học bổng cùng nhiều dụng cụ học tập, phương tiện đến trường tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; “Hồ bơi di động”, “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích” thu hút gần một nghìn học sinh đăng ký tham gia hằng năm. Đáng chú ý, các cấp Hội đồng Đội trên toàn tỉnh đã vận động được hơn 35 nghìn thiếu nhi bỏ học, có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Bằng phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai đã góp công xây mới, sửa chữa nhiều công trình công cộng, khu vui chơi thiếu nhi, nhà

“Khăn quàng đỏ” với tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng...

THEO thống kê của Hội đồng Đội T.Ư, cả nước hiện có hơn 8,2 triệu đội viên, hơn 4,1 triệu thiếu niên và hơn 4,6 triệu nhi đồng; khoảng 24 nghìn Tổng phụ trách Đội trong trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; cùng hàng nghìn cán bộ chuyên trách, cộng tác viên trong các cơ sở Đội, nhà thiếu nhi. Với lực lượng nòng cốt đông đảo, các cấp Hội đồng Đội cần đặc biệt quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng gắn với tâm lý, nhu cầu, năng lực, sở thích của thiếu nhi hiện đại thay đổi rất nhiều so với giai đoạn trước đây do sự tác động của công nghệ, quá trình đô thị hóa, kinh tế thị trường. Trên thực tế, đứng trước hàng loạt yêu cầu đổi mới ngày càng trở nên cấp bách, sự vận động của tổ chức Đội nhìn chung còn chậm, chưa đủ sức sáng tạo, thiếu ứng dụng các yếu tố công nghệ hiện đại. Các phong trào tuy phủ rộng nhưng lại có nhiều khía cạnh chưa được đào sâu để chạm đến các khía cạnh đời sống, tinh cảm, tâm lý của thiếu niên, nhi đồng; có những nơi, những lúc đã xuất hiện yếu tố tiêu cực, lệch hướng, thiếu hiệu quả, được dư luận phản ánh bằng các hình thức khác nhau.

Để khắc phục triệt để tình trạng nêu trên, các cấp Hội đồng Đội cần xác định rõ mục tiêu, giá trị, ý nghĩa của mọi phong trào là giáo dục, tạo nền tảng để thiếu niên, nhi đồng trưởng thành, trở thành những người chủ tương lai của đất nước; chú trọng tạo điều kiện bồi dưỡng, phát huy, nâng cao chất lượng và cải thiện tính chủ động của lực lượng Tổng phụ trách, Chỉ huy Đội; tăng cường “tinh mới” và hàm lượng sáng tạo trong mỗi hoạt động dành cho đội viên nói riêng, trẻ em nói chung, kiên quyết tránh rập khuôn, máy móc, sa vào hình thức, lối mòn, “đánh trống ghi tên” bằng cách duy trì thường xuyên những kênh thông tin kết nối, chia sẻ, truyền cảm hứng về các mô hình, ý tưởng mới trong phong trào thiếu nhi hoặc cụ thể hơn là đặt ra những chỉ tiêu rõ ràng để đánh giá thi đua.

Bài và ảnh: LINH PHAN